
 

 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินงาน 

โครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
(จังหวัดสิงห์บรุี) 

-------------------------- 
 
๑. ชื่อโครงการ   สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 

๒. วัน/เดือน/ปีท่ีด าเนินการ  วันพฤหัสบดีท่ี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ 
 
๓. สถานที ่   ณ หอประชมุอ าเภอบางระจัน อ าเภอบางระจนั  
    จังหวดัสิงห์บรุี 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  

  หนว่ยงานภาครฐั ประชาชนทัว่ไป   

   เยาวชน อื่น ๆ  

๕. ความสอดคล้องกับรฐัธรรมนูญหรือยุทธศาสตร์ชาต ิ  
 สอดคล้องกับเจตนารมณ์และบทบัญญัติต่าง ๆ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน
และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะหรือความต้องการของ
ประชาชนทุกภาคส่วน และเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับ ซึ่งการจะด าเนินการให้ไปสู่ผลสัมฤทธิข์องกฎหมายที่
มีผลบังคับใช้แล้วทุกรอบระยะเวลา โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และเพ่ือติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการ
ปฏิรูปประเทศให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ส าหรับการด าเนินการเพ่ือให้ได้ทราบ
ข้อมูล ข้อเท็จจริง และความต้องการที่แท้จริงจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการลงพื้นที่ไปพบปะกับประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในพ้ืนที่ ทั้งนี้ สมาชิกวุฒิสภามีหน้าทีแ่ละอ านาจตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนญูฉบบั
ปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดให้วุฒิสภาตามบทเฉพาะกาลมีหน้าที่และอ านาจในการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัด
การปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ตลอดจนการจัดท าและ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
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๖. ข้อมูลทั่วไป 

จังหวัดสิงห์บุรีมีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีลักษณะเป็นลูกคลื่นลอนตื้นซึ่งเกิดจากการทับถมของ
ตะกอนบริเวณแม่น้ าเจ้าพระยาเป็นเวลานาน มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน เหมาะแก่การท้ากสิกร
รม พ้ืนที่กว่าร้อยละ ๘๐ เป็นที่ราบเรียบกว้างขวาง มีความลาดเอียงของพ้ืนที่น้อยมาก จึงเกิดเป็นหนองบึง
ขนาดต่าง ๆ ทั่วไป พื้นที่มีระดับความสูงเฉลี่ยประมาณ ๑๗ เมตร จากระดับน้ าทะเล ดังนั้นในฤดูน้ าหลาก
จึงมักมีน้ าท่วมขังเป็นเวลานานๆ พ้ืนที่ทางด้านทิศตะวันตกและด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสภาพค่อนข้าง
ราบ พื้นดินเป็นลูกคลื่นลอนลาดอันเกิดจากการกัดเซาะของน้ าบนผิวดิน จนเกิดเป็นร่องกว้างทั่วไป 

ที่ตั้งและขนาดพ้ืนที่ 
จังหวัดสิงห์บุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ ๑๔๒ กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งสิ้น ๘๒๒.๔๗๘ 

ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
ทิศเหนือ ติดอ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และอ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
ทิศตะวันออก ติดอ าเภอบ้านหมี่ และอ าเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี 
ทิศใต้ ติดอ าเภอไชโย อ าเภอโพธิ์ทอง และอ าเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 
ทิศตะวันตก ติดอ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท และอ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
เขตการปกครอง  
แบ่งการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ๔๓ ต าบล ๓๖๔ หมู่บ้าน ๑๔ ชุมชน ดังนี้ 
๑) อ าเภอเมืองสิงห์บุรี มี ๘ ต าบล ๕๘ หมู่บ้าน ๑๔ ชุมชน 
๒) อ าเภออินทร์บุรี มี ๑๐ ต าบล ๑๐๕ หมู่บ้าน 
๓) อ าเภอพรหมบุรี มี ๗ ต าบล ๔๒ หมู่บ้าน 
๔) อ าเภอบางระจัน มี ๘ ต าบล ๗๗ หมู่บ้าน 
๕) อ าเภอท่าช้าง มี ๔ ต าบล ๒๓ หมู่บ้าน 
๖) อ าเภอค่ายบางระจัน มี ๖ ต าบล ๕๙ หมู่บ้าน 
การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง จ านวน ๒ แห่ง 

เทศบาลต าบล จ านวน ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓๓ แห่ง 

๗. วิธีการด าเนินการ 

  จัดประชุมสมัมนา  จัดเวทเีสวนา  Focus Group  

จัดประชุมเชิงปฏบิัติการ อื่น ๆ   

 จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดสิงห์บุรีที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนการปฏิรูปประเทศ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูป
ประเทศของจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมทั้งน าเสนอประเด็นหรือมติคณะรัฐมนตรีที่น่าสนใจให้ประชาชนได้รับทราบ 
และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดและสาระส าคัญของการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง พร้อมกันที่หอประชุมอ าเภอบางระจัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี และเริ่มกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความเห็น สรุปได้ดังน้ี 
 นายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี กล่าวต้อนรับ พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร  
รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด 
ภาคกลาง ผู้ตรวจราชการ และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม พร้อมรายงานสรุปข้อมูลเบื้องต้นของจังหวัด
สิงห์บุรีว่า จังหวัดสิงห์บุรีเป็นจังหวัดขนาดเล็ก มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น ๘๒๒.๔๗๘ ตารางกิโลเมตร หรือ ๕๑๔,๐๔๙ ไร่ 
อยู่ในพ้ืนที่ชลประทาน ๔๑๑,๗๘๑ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๑๑ ของพ้ืนที่ จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่ทางการเกษตร 
๓๒๗,๖๘๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๕ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าสายหลักจ านวน ๓ สาย คือ 
แม่น้ าเจ้าพระยา แม่น้ าน้อย และแม่น้ าลพบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๖ อ าเภอ ๔๓ ต าบล ๓๖๔ 
หมู่บ้าน ๑๔ ชุมชน การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด ๑ แห่ง เทศบาลเมือง 
จ านวน ๒ แห่ง เทศบาลต าบล จ านวน ๖ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๓๓ แห่ง ประชาชน
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จังหวัดสิงห์บุรีเป็นแหล่งปลูกข้าวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย แต่ใน
บางปีมีปริมาณน้ าไม่เพียงพอ ท าให้ผลผลิตได้รับความเสียหาย ไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เต็มที่ด้วย
ระบบชลประทานในเขตจังหวัดสิงห์บุรีรับน้ าจากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นหลัก ซึ่งจะต้องส่งผ่านจังหวัด
ชัยนาท และปริมาณน้ าที่มาถึงจังหวัดสิงห์บุรีอาจไม่สามารถสนับสนุนพ้ืนที่ท าการเกษตรได้อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ ในนามของจังหวัดสิงห์บุรีขอขอบพระคุณรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง และคณะ ที่ได้ให้
ความส าคัญกับจังหวัดสิงห์บุรี และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น และจังหวัด
สิงห์บุรีได้เชิญหน่วยงานมาน าเสนอข้อมูลในประเด็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
และร่วมกันขับเคลื่อนประเทศ ตั้งแต่ระดับฐานราก ชุมชน สังคมและระดับประเทศให้พัฒนาไปข้างหน้าได้อย่าง
สอดคล้องกันต่อไป 
 จากนั้น ผู้ด าเนินรายการได้แนะน าสมาชิกวุฒิสภาที่เดินทางลงพ้ืนที่พบประชาชนในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

๑. พลเอก สิงห์ศึก  สิงห์ไพร   รองประธานวฒุิสภา คนที่หนึ่ง 
ประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน  

๒. นายวิทยา  ผวิผ่อง    รองประธานกรรมการ คนทีห่นึ่ง 
๓. พลเอก ดนัย  มีชูเวท   รองประธานกรรมการ คนทีส่าม 
๔. นายสาธติ  เหล่าสุวรรณ   กรรมการ 
๕. นางฉวรีัตน์  เกษตรสุนทร   กรรมการ 
๖. นายถาวร  เทพวิมลเพชรกุล   กรรมการ  
๗. พลต ารวจโท วิบูลย ์ บางท่าไม ้  กรรมการ 
๘. นายปัญญา  งานเลศิ   กรรมการ 
ผู้ตรวจราชการ ร่วมเดินทาง ดังนี ้
กระทรวงมหาดไทย 

 นายปรชีา เดชพันธุ์     หัวหน้าผูต้รวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
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 ส านักงานปลัดส านักนายกรฐัมนตรี 
 นายสุวิทย ์วิจติรโสภา     ผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตร ีเขต ๑ 
 กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความมัน่คงของมนุษย์ 
 นางสาวอุไร เล็กน้อย     ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสงัคม 
       และความมั่นคงของมนุษย ์ 

พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้น าคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพ้ืนที่มาพบปะ
ประชาชนจังหวัดสิงห์บุรี และได้กล่าวถึงอ านาจหน้าที่ของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ นอกจากอ านาจในด้าน
การกลั่นกรองกฎหมาย การควบคุมการบรหิารราชการแผ่นดนิ และด้านอื่น ๆ ยังมีหน้าที่ตามบทเฉพาะกาล 
คือ การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ และเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นฉบับแรกของประเทศไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทย
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน ดังนั้น สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้จึงความตั้งใจที่จะ
ท าเรื่องการปฏิรูปประเทศให้ส าเร็จ จึงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักและการติดตาม เสนอแนะ และ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศผ่านทางโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชน โดยจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่มาแล้ว ๓-๔ ครั้ง ส าหรับการลงพ้ืนที่อ าเภอ
บางระจันในวันนี้ เป็นการลงพื้นที่มาติดตามการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติด้านแนวทางการพัฒนาและ
ส่งเสริมภาคการเกษตรของจังหวัดสิงห์บุรี และเรื่องการด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจน
และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) ว่าแต่ละงานมี
ความก้าวหน้าและมีผลสัมฤทธิ์ต่อประชาชนอย่างไร ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ อย่างไร สุดท้ายนี้ 
ขอขอบคุณรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าท้องที่ท้องถิ่น ประชาชนที่ได้สละเวลาเข้าร่วม
กิจกรรมในหอประชุมอ าเภอบางระจันและประชาชนที่รับฟังการถ่ายทอดเสียงผ่านทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและเฟซบุ๊กของ สวท.ชัยนาท ทั้งนี้ วุฒิสภาจะได้น าข้อคิดเห็นหรือค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ 
ไปด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภาต่อไป  

นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้สรุปผลการด าเนินงานโครงการสมาชิก
วุฒิสภาพบประชาชน ณ จังหวัดสิงห์บุรีเมื่อครั้งผ่านมาว่า ได้มีการรับฟังประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
จากประชาชน ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้มีการหารือกับส่วนราชการที่ร่วมลงพ้ืนที่พบประชาชนด้วยกันว่า 
มีเรื่องใดสามารถแก้ไขได้หรือไม่ ถ้าแก้ไขได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือส่วนราชการในจังหวัดรับไปด าเนินการ 
ส่วนเรื่องที่อยู่นอกเหนือหน้าที่และอ านาจของจังหวัด คณะกรรมการฯ ได้ส่งไปให้คณะกรรมาธิการประจ า
วุฒิสภาพิจารณาเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาหารือเพ่ือน าข้อเสนอแนะไปพิจารณาด าเนินการ และให้แจ้ง
ผลกลับมายังวุฒิสภาให้รับทราบด้วย ทั้งนี้ ประเด็นข้อเสนอแนะที่ได้จากการลงพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรีและได้
ด าเนินการไปแล้ว สรุปได้ดังนี้  

๑) ตัวแทนกลุ่มคนรักษ์โพกรวม น าโดย นายธเนศ วงษ์สด และพันเอก ณัฐวัฒน์  ดีม่วงเจริญ รองเรียน
เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิชุมชนในการขอรับใบอนุญาตขยายโรงงานครั้งที่ ๔ ของบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ มิลล์ 
จ ากัด ต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีเนื่องจากที่ตั้งของโครงการดังกลาวอยูในแหลง 
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ชุมชนที่มีประชาชนพักอาศัยอย่างหนาแน่นและเป็นพ้ืนที่การเกษตร การประกอบกิจการของบริษัทฯ  
อาจก่อให้เกดิผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ระบบนิเวศ สุขภาพอนามัย และการด าเนิน
วิถีชีวิตของชุมชน จากประเด็นดังกล าว คณะกรรมการฯ ได มีการส งเรื่องให้คณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม วุฒิสภา พิจารณา และได้สงเรื่องไปยังรัฐมนตรีวาการกระทรวง
อุตสาหกรรมพิจารณา และส่งเรื่องให้จังหวัดด าเนินการไปด้วยอีกทางหนึ่ง  ซึ่งจังหวัดไดมีการแจงผลว่า จังหวัด
สิงห์บุรีโดยศูนยด ารงธรรมจังหวัดสิงห์บุรีไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันลงพ้ืนที่ตรวจสอบ 
ขอเท็จจริงกรณีดังกลาว ณ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร มิลล จ ากัด เพ่ือตรวจวัดคุณภาพอากาศและกลิ่นเหม็น
ของโรงงาน ผลปรากฏวาเกิดจากบริเวณอาคารแยกน้ าออกจากสลัดจ (บีบสลัดจ) มีกลิ่นเหม็น ส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีจึงไดใหโรงงานด าเนินการปรับปรุงปดคลุมอาคารแยกน้ าออกจากสลัดจ  
(บีบสลัดจ) ส่วนกรณีกลิ่นเหม็นคลายสารเคมีไหมและเสียงดังรบกวน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ไดตรวจวัด
คุณภาพอากาศและระดับเสียงรบกวน ผลปรากฏวา คุณภาพอากาศและเสียงดังรบกวนมีผลเปนไปตาม
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งประเด็นนี้ ขอให้นายอ าเภอไปติดตามว่าหลังจาก 
ที่มีการปรับปรุงแล้วยังมีการละเมิดสิทธิชุมชนอีกหรือไม่  

๒) นายวิจิตร เลิศไพบูลยวงศ ประธานบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีสิงห์บุรีจ ากัด แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับผังเมืองของจังหวัดสิงหบุรีวา ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดสิงหบุรีไดเขามาลงทุนตามค าเชิญชวนของ
ส านักงานสงเสริมการลงทุน (BOI) วาเปนพ้ืนที่สงเสริมการลงทุน เขต ๓ ใหเปนเขตพัฒนาอุตสาหกรรม
ชนบท แตเมื่อมีประกาศกฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรีพ.ศ. ๒๕๕๔ ประกอบกับ 
กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรีฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ท าใหภาคอุตสาหกรรมไมสามารถ
ขยายโรงงานและมีความขัดแยงกับชุมชนจากการใชผังเมืองดังกลาว ประเด็นนี้ ได้ส่งเรื่องให้กรมโยธาธิการ
และผังเมือง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองไดตรวจสอบขอเท็จจริงและชี้แจงว่า การที่
ภาคอุตสาหกรรมไมสามารถขยายโรงงานในจังหวัดสิงหบุรีไดนั้น จากการตรวจสอบกฎกระทรวงใหใชบังคับ
ผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรีทั้ง ๒ ฉบับ พบวา กฎกระทรวงใหใชบังคับผังเมืองรวมจังหวัดสิงห์บุรี(ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม “ขอ ๑๑/๑ ใหโรงงานที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการอยูกอนวันที่
กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับและยังประกอบกิจการอยู ใหขยายพ้ืนที่โรงงานไดเฉพาะในที่ดินแปลงเดียวกัน
หรือติดตอเปนแปลงเดียวกันกับแปลงที่ดินที่เปนที่ตั้งของโรงงานเดิมซึ่งเจาของโรงงานเดิมเปนผูถือ
กรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิครอบครองอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ หรือเปนพ้ืนที่ในที่ดินที่เคยเปน 
กรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองของเจาของโรงงานเดิมอยูกอนวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใชบังคับ ทั้งนี้ ขอมูล 
สวนนี้ กรมฯ จะน าไปประกอบการพิจารณาเพื่อปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดสิงหบุรีต่อไป 

๓) นายศราวุฒิ ชนะถาวราลักษณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรีเสนอเรื่องการปรับปรุง
ผังเมืองรวมสิงห์บุรีโดยเฉพาะเสนถนนสายเอเชีย ซึ่งฝงหนึ่งสามารถตั้งธุรกิจภาคอุตสาหกรรมได แตอีกฝง 
หนึ่งที่ติดกับจังหวัดลพบุรีถูกก าหนดเปนพ้ืนที่สีเขียว ซึ่งไมสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมหรือธุรกิจได จึงขอ
เสนอแนะใหปรับทั้งสองฝงเปนพ้ืนที่ที่สามารถประกอบธุรกิจภาคอุตสาหกรรมได เพ่ือใหมีความเจริญไป 
พรอมกัน ประเด็นนี้ ไดสงเรื่องใหส านักงานโยธาธิการและผังเมอืงจังหวดัสิงหบุรพิีจารณาด าเนินการ และได
รับการชี้แจงวากรมโยธาธิการและผังเมืองอยูในระหวางการด าเนินการวางและจัดท าผังเมืองรวมเมืองสิงห์บุรี
(ปรับปรุงครั้งที่ ๓) และไดสงเรื่องใหกรมโยธาธิการและผังเมืองทราบและน าไปประกอบการวางผังเมืองแลว 
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๔) พันโท สุนทร นพกุลสถิตย์ เสนอใหชวยผลักดันโครงการขุดลอกสันดอนกลางแมน้ าเจาพระยาที่
มีสันเนินดินกลางล าน้ า บริเวณ ๓ ชวง ไดแก ชวงที่ ๑ บริเวณพ้ืนที่อ าเภออินทรบุรี ชวงที่ ๒ บริเวณต าบล
บางกระบือ อ าเภอเมืองสิงห์บุรีและ ชวงที่ ๓ บริเวณหนาวัดสวางอารมณ อ าเภอเมืองสิงห์บุรีซึ่งประเด็นนี้ 
ผูวาราชการจังหวัดสิงหบุรีได้รับเรื่องไปพิจารณาด าเนินการตรวจสอบและติดตามการด าเนินงาน ดังนี้ 
โครงการขุดลอกสันดอนกลางแมน้ าเจาพระยาที่มีสันเนินดินกลางล าน้ า ไดมีการด าเนินการแลวทั้ง ๓ ชวง 
คือ ชวงที่ ๑ ในเขตอ าเภออินทรบุรี มีการด าเนินการขององคการบริหารสวนต าบลประศุก ในพ้ืนที่หมู่ท่ี ๖ 
ต าบลประศุก ชวงที่ ๒ พ้ืนที่อ าเภอเมืองสิงห์บุรีมีการด าเนินการโดยองคการบริหารสวนต าบลโพกรวม และ
องคการบริหารสวนต าบลบางมัญ และชวงที่ ๓ บริเวณหนาวัดสวางอารมณ อ าเภอเมืองสิงห์บุรีมีการ
ด าเนินการโดยส านักงานเจาทาภูมิภาคสาขาอยุธยาแลว โดยทางจังหวัดสิงหบุรีไดมีการแจงผลไปยังผูรอง 
ใหรับทราบดวยอีกทางหนึ่ง 

จากนั้น คณะกรรมการฯ รับฟังการน าเสนอข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมภาคการเกษตรของจังหวัดสิงห์บุรี  
นางอมราพร ชีพสมุทร์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี น าเสนอข้อมูลข้อมูลด้านการเกษตร

ของจังหวัดสิงห์บุรี สรุปได้ดังนี้ จังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่การเกษตร ๓๒๗,๖๗๗ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๖๓.๗๔  
เป็นพ้ืนที่ปลูกข้าว ๒๙๔,๙๓๑.๒๕ ไร่ พืชไร่ ๒๗,๘๖๘ ไร่ พืชสวน ๖,๐๐๘ ไร่ เลี้ยงสัตว์ ๑,๘๗๙ ไร่ และ
พ้ืนที่ประมงเพาะเลี้ยง ๔,๕๕๐ ไร ่ซึ่งพ้ืนที่ทั้งหมดอยู่ในเขตชลประทาน 

ปริมาณน้ าภาพรวมของจังหวัดสิงห์บุรี ๗๑๓.๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นปริมาณน้ าฝนสะสม 
๑,๑๖๙ มิลลิเมตร ความต้องการใช้น้ าของจังหวัด ประกอบด้วย ด้านอุปโภคบริโภค ๑๕.๒๗ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ระบบนิเวศ ๑๘.๕๒ ล้านลูกบาศก์เมตร เกษตรกรรม ๖๗๗.๙๗ ล้านลูกบาศก์เมตร และอุตสาหกรรม ๑.๖๔ 
ล้านลูกบาศก์เมตร 

ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ าปีของจังหวัดสิงห์บุรี  
ปี ๒๕๖๓ มูลค่า ๒๖,๓๘๙ ล้านบาท แยกเป็นภาคเกษตร มูลค่า ๒,๘๔๙ ล้านบาท และภาคนอกเกษตร  
มีมูลค่า ๒๓,๕๔๐ ล้านบาท โดยมีพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ คือ ข้าว เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม
ส าหรับปลูกข้าวทั้งจังหวัด  

สินค้าเกษตรเศรษฐกิจที่ส าคัญ ฤดูกาลผลิต ปี ๒๕๖๕/๖๖ ด้านพืช ได้แก่ ข้าว อ้อยโรงงาน ถั่วลิสง 
มะนาว กล้วยหอมคาเวนดิช ด้านปศุสัตว์ ได้แก่ แพะเนื้อ ไก่เนื้อ และด้านประมง ได้แก่ ปลาช่อน ปลาดุก 
ปลานิล  

ส าหรับข้อมูลสหกรณ์การเกษตร ประกอบด้วย (๑) การรวมกลุ่มสหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี มีทั้งหมด 
๓๗ สหกรณ์ แบ่งเป็นสหกรณ์การเกษตร ๒๔ สหกรณ์ มีสมาชิก ๑๙,๒๓๐ คน สหกรณ์นอกภาคการเกษตร 
๑๓ สหกรณ์ สมาชิก ๘,๘๒๒ คน (๒) การรวมกลุ่มเพ่ือยกฐานะทางเศรษฐกิจ ประกอบด้วย กลุ่มสถาบัน 
เกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ กลุ่มสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบียนตามกฎหมาย จ านวน ๕๑ กลุ่ม  
มีสมาชิกทั้งหมด ๓,๓๗๗ คน กลุ่มสถาบันเกษตรกรที่ไม่เป็นนิติบุคคล ได้แก่ กลุ่มอาชีพท่ีสังกัดสหกรณ์
เครือข่ายกลุ่มอาชีพสิงห์บุรี จ ากัด จ านวน ๒๓ กลุ่ม สมาชิก ๓๗๐ คน (๓) การจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพ



๗ 
 
สหกรณ์ในจังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่ ดีเลิศ จ านวน ๘ สหกรณ์ ดีมาก จ านวน ๒๕ สหกรณ์ ดี จ านวน ๔ สหกรณ์ 
ทั้งนี้ มูลค่าธุรกิจสหกรณ์ ๘๖๕,๐๓๔,๓๔๔๓๖๒.๕๒ ล้านบาท  

ข้อมูลการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย (๑) พ้ืนที่การท า
เกษตรอินทรีย์ รวมเนื้อที่ ๑๑๙.๑๙๙๓ ไร่ เกษตรกร ๒๑ ราย ๒๒ แปลง รับรองแล้ว ๙๕.๖๙๙๓ ไร่ 
เกษตรกร ๑๘ ราย ๑๙ แปลง (๒) การรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรทีด่ ี(Good Agricultural Practices: 
GAP) ด้านพืช และด้านข้าว เกษตรกรรวม ๑๑๘ ราย ๒๘๘ แปลง พ้ืนที่ ๕๗๒.๙๖ ไร่ ด้านประมง เกษตรกร
รวม ๔๒ ราย พ้ืนที่ ๖๐๑.๒๕ ไร่ และด้านปศุสัตว์ จ านวน ๔๖ ฟาร์ม (๓) การรับรองมาตรฐานขั้นปลอดภัย 
(Safety Level: SL) ด้านประมง จ านวน ๑๓๖ ราย พ้ืนที่ ๑๕๓.๐๐๕ ไร่ และ (๔) การรับรองมาตรฐานฟาร์มที่มี
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (Good Farming Management: GFM) ด้านปศุสัตว์ 
จ านวน ๓๙๕ ราย/ฟาร์ม 

สถานการณ์และการช่วยเหลอืภัยพิบัติดา้นเกษตร ด้านพืช มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ จ านวน ๖ อ าเภอ 
เกษตรกร ๑,๕๑๓ ราย เนื้อที่ขอรับความช่วยเหลือ จ านวน ๑๒,๙๒๐.๔๘ ไร่ แยกเป็นข้าว ๑๑,๖๔๓.๑๙ ไร่ 
พืชไร่ /พืชผัก ๓๖๐ .๒๘๗๕ ไร่  ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่นๆ ๙๑๗ .๐๑ ไร่  วงเงินช่วยเหลือจ านวน 
๒๐,๐๒๗,๒๙๓.๖๓ ไร่ เกษตรกรผู้ประสบภัยยื่นแบบ กษ ๐๑ จ านวน ๑,๕๑๓ ราย ด้านประมง การให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุทกภัย จังหวัดสิงห์บุรี ชว่งระหว่างวันที่ ๒๘ กันยายน - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
รวม ๖ อ าเภอ เกษตรกร ๔๐๐ ราย จ านวนเงิน ๓,๑๒๑,๔๓๔.๓๓ บาท และด้านปศุสัตว์ การให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ปี ๒๕๖๕ พ้ืนที่ได้รับผลกระทบ ๖ อ าเภอ เกษตรกร 
ผู้เลี้ยงสัตว์ ๑๒๓ ราย วงเงินช่วยเหลือ ๔๑๒,๒๕๐ บาท 
 แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดสิงห์บุรี (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) วิสัยทัศน์ คือ 
เกษตรกรเข้มแข็ง เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการด้านการเกษตรที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ร้อยละของแหล่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานที่
เพ่ิมขึ้นต่อปีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ โดยมีประเด็นการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ได้แก่  
(๑) ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร (๒) ประเด็นการ
พัฒนาที่ ๒: เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร (๓) ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : 
บริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 

แนวทางการพัฒนาและส่งเสริมภาคการเกษตรของจังหวัดสิงห์บุรี ประกอบด้วย ๑) ส่งเสริมการ
ผลิตสินค้าเกษตรได้มาตรฐานปลอดภัย เพ่ิมมูลค่าด้านการแปรรูปเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพ่ิมช่องทาง
การตลาดเข้าถึงผู้บริโภคสู่เมืองอาหารคุณภาพ ๒) ตลาดน าการผลิต ส่งเสริมด้านการตลาดให้กับเกษตรกร 
บริหารจัดการช่องทางตลาดให้เกษตรกร ๓) การบริหารเชิงรุก บูรณาการทุกภาคส่วน ๔) ขับเคลื่อน
เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา เพือ่เป็นภูมิคุ้มกัน สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกร ๕) สร้าง
ความเข้มแข็งให้เกษตรกรและสถาบันเกษตร ๖) รณรงค์การลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
ภาคการเกษตร ๗) พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการเกษตร ๘) การบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
๙) ขับเคลื่อน BCG ๑๐) ส่งเสริมเครื่องมือ ความรู้ พืชเศรษฐกิจในจังหวัดสิงห์บุรี ขับเคลื่อนการผลิตสินค้า
ระดับหมู่บ้าน สู่เกษตรมูลค่าสูง 
 นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี น าเสนอการด าเนินงานส่งเสริมภาคการเกษตรว่า
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีมีภารกิจรับผิดชอบด้านการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรองค์กรเกษตรกร 



๘ 
 
และวิสาหกิจชุมชน การส่งเสริมและประสานถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและผลผลิตพืชประมง ปศุสัตว์  
ภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีรายได้เพ่ิมขึ้น” ตามค าขวัญที่ว่า 
“ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ” โดยมีพันธกิจ คือ
(๑) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  (๒) ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรโดยยึดหลักตลาดน าการผลิต  
(๓) ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตร เพ่ือสนับสนุนและจ าหน่ายแก่เกษตรกรและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (๔) ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตรและบูรณาการการท างาน
กับทุกภาคส่วน ในส่วนของส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้ยึดหลักตลาดน าการผลิต ตามนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ความส าคัญกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ท างาน และการขับเคลื่อน BCG Model ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานส่งเสริมการเกษตร และยึดแนวทางการ
ด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย ๙ แนวทางหลัก 
ดังนี้ ๑) ขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน  ๒) มุ่งพัฒนา 
กรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE ๓) พัฒนาเข้าสู่การเกษตรสมัยใหม่และเกษตรมูลค่าสูงด้วย 
BCG Model ๔) ขยายผลการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่  ๕) สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่   
๖) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ๗) สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื้นที่ ๘) พัฒนา
รูปแบบการส่งเสริมการเกษตรในเมือง และ ๙) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส่งเสริมการเกษตร 
 การจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ส านักงานเกษตร
จังหวัดสิงห์บุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางมาเพ่ือด าเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ 
จ านวน ๗ แผนงาน ๒๓ โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๘๘๔,๒๔๐ บาท ส าหรับขับเคลื่อนโครงการที่
ส าคัญของส านักงานเกษตรจังหวัด ดังนี้ 
 (๑) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นเครื่องมือในการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
โดยเกษตรกรต้นแบบเป็นผู้บริหารจัดการศูนย์ฯ เพ่ือพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรของชุมชนโดยใช้  
องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ รวมทั้งเป็นจุดที่ใช้เชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นที่พบปะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของเกษตรกรในชุมชน ปัจจุบัน ศพก.จังหวัดสิงห์บุรีมีศูนย์เรียนรู้ทางการเกษตรของชุมชนในระดับ
อ าเภอ ๆ ละ ๑ ศูนย์ รวม ๖ ศูนย์ และมีศูนย์เครือข่าย ศพก. จ านวน ๙๙ ศูนย์  แยกเป็น ๑๕ ประเภท 
อาทิ ศูนย์เรียนรู้ด้านการจัดการดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศูนย์เรียนรู้ด้านไม้ผล 
ศูนย์เรียนรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง/เกษตรผสมผสาน ศูนย์เรียนรู้ด้านมาตรฐาน
การผลิตทางการเกษตร เป็นต้น  
 (๒) โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งจะมีกิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน GAP ปัจจุบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งผลิตพืช (Q) ยอดสะสมปัจจุบัน 
อยู่ที่ ๓๘๕ ราย พ้ืนที่รวม ๖๔๑.๕ ไร่ แยกเป็นพืชอาหาร เกษตรกร ๓๖๑ ราย พื้นที่จ านวน ๓๘๘ ไร่ ข้าว  
เกษตรกร ๒๔ ราย พ้ืนที่จ านวน ๒๕๓.๕ ไร่ ๓) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน หรือเกษตรอินทรีย์ มีเกษตรกร
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิตพืชอินทรีย์ ยอดสะสมปัจจุบันอยู่ที่ ๑๙ ราย พ้ืนที่รวม ๘๗.๗๕ ไร ่เป็น
พืชอาหาร เกษตรกร ๑๔ ราย พ้ืนที่จ านวน ๙.๒๕ ไร่ เป็นข้าว เกษตรกร ๕ ราย พ้ืนที่จ านวน ๗๘.๕๐ ไร่ 



๙ 
 
 นอกจากนี้ ยังมีการขับเคลื่อนตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ซึ่งได้มอบหมายให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรฟ้ืนฟูหลังน้ าลดและเพ่ือความมั่นคงทาง
อาหาร ได้แก่ โครงการปลูกผักสวนครัวเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือน ส านักงานเกษตรจังหวัดเพาะพันธุ์พืชผัก
สวนครัวแจกจ่ายให้กับเกษตรกร อาทิ พริก มะเขือ มะเขือเทศ กะเพรา สะระแหน่ รวมถึงไม้ยืนต้น เช่น แค 
มะละกอ มะม่วง ขนุน เป็นต้น โครงการ “ชม ชิม ช้อป แชะ ผลผลิตพืชผักผลไม้คุณภาพจากเกษตรกร 
ชาวสิงห์บุรี” เพื่อประชาสัมพันธ์สินคา้เกษตรประเภทพืชผักผลไมท้ี่มีความโดดเดน่และมีคุณภาพของจงัหวดั
สิงห์บุรี ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน รวมทั้งสนับสนุนช่องทางการจ าหน่ายสินค้า พร้อมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตสินคา้เกษตรอีกทางหนึ่ง และเรื่องการเยียวยาและให้
ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ส านักงานเกษตรจังหวัดได้ส ารวจข้อมูลของ
เกษตรกรที่ได้รับความเสียหายแล้วในพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ ๓๐ ต าบล ๑๕๒ หมู่บ้าน จ านวน ๑,๕๑๓ ราย พ้ืนที่
จ านวน ๑๒,๙๖๐ ไร่ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๒๗,๒๙๓.๖๓ บาท ซึ่งส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได้ด าเนินการโอนเงินช่วยเหลือฯ ให้จังหวัดสิงห์บุรีเรียบร้อยแล้ว 
 นายสาธิต  เหล่าสุวรรณ กรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีและ
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีต้องส่งเสริมให้เกษตรกรมีทางเลือกในการสร้างรายได้ ไม่ควรปลูก
ข้าวเพียงอย่างเดียว แต่ควรลดพ้ืนที่ปลูกข้าวและให้เพ่ิมการปลูกพืชทางเลือกอื่นด้วย ยกตัวอย่างจังหวัด 
ศรีสะเกษในอดีตมีรายได้ตัวหัวประชากรต่ ามาก แต่ปัจจุบันเป็นจังหวัดที่มีผู้มีรายได้ต่อหัวต่อปีสูงที่สุดใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะว่ามียุทธศาสตร์เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรด้วยผลผลิตที่หลากหลาย ไม่ว่า
จะเป็นข้าวหอมมะลิ ปลา ทุเรียน มังคุด ส้ม และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตั้งของบประมาณที่ให้จังหวัด
ตั้งของบประมาณตามยุทธศาสตร์จังหวัดได้โดยตรงกับส านักงบประมาณ โดยเฉพาะโครงการที่มีผลต่อ
ความสามารถในการแข่งขันในเชิงเศรษฐกิจ ถ้าสามารถชี้แจงให้ส านักงบประมาณมาเห็นว่าโครงการที่เสนอ
นั้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงหรือประชาชนได้รับผลประโยชน์ในวงกว้างจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 
จึงขอให้เสนอเป็นโครงการใหญ่ ๆ หรือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรคนรุ่นใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทาง
การเกษตรได้ก็ดี  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ๑) ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) มีการอบรมแต่ไม่ได้มีการติดตามผล ควรเชิญเกษตรกรกลุ่มนี้ 
ให้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก ๆ ๓ เดือน เพื่อบอกเล่าประสบการณ์หรือทบทวนงานว่าท าได้จริงหรือท่ีท าไม่ได้
เพราะอะไร ๒) การพัฒนาเทคโนโลยีด้านการเกษตร ควรส่งเสริมให้วิทยาลัยการอาชีพหรือวิทยาลัยเทคนิค
ได้พัฒนาและคิดค้นเกี่ยวกับเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ รถไถ รถด านา รถเกี่ยวข้าว เพ่ือให้เกษตรกรได้
น ามาใช้งานได้จริงและลดการน าเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ ๓) ประเทศไทยเป็นเมืองอาหาร จังหวัด
สิงห์บุรีเคยตั้งเป้าว่าเป็นเมืองน่าอยู่ของประเทศไทย ท าอย่างไรให้คนรู้ว่าจังหวัดสิงห์บุรีเป็นเมืองอาหาร  
ควรท าประชาสัมพันธ์ให้คนที่ผ่านจังหวัดนี้สามารถสั่งสินค้าไปเป็นของฝากไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนแม่ลา ข้าว 
มะนาว กล้วยหอม เป็นต้น    
  พลเอก ดนัย มีชูเวท รองประธานกรรมการ คนที่สาม ได้ให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑) เรื่องการบริหาร
จัดการน้ าเพ่ือแก้ปัญหาน้ าท่วมน้ าแล้งในพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน จังหวัดสามารถท าได้ตาม
พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการจัดท าแผนงาน
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และแผนงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กไม่เกนิ ๒ ล้านลูกบาศก์เมตร รวบรวมเสนอ
ต่อคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และคณะกรรมการลุ่มน้ า
พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้นคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ าจังหวัดจะเสนอข้อมูลแผนงานดังกล่าวไป
ยังคณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบและน าเสนอขออนุมัติจาก
คณะรัฐมนตรีเพ่ือจัดสรรเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อไป ๒) เรื่องการขายคาร์บอนเครดิตภาค
การเกษตร เนื่องจากแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมภาคการเกษตรของจังหวัดสิงห์บุรีมีการรณรงค์ลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคการเกษตร และเห็นว่าจังหวัดสิงห์บุรีมีพ้ืนที่การเกษตร ๙๐% เป็นนาข้าว
แปลงใหญ่นาข้าวอยู่แล้ว จากข้อมูลทราบว่ามีการท าการเกษตรตามเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่
แล้ว คือ ๑) ท านาตามค่าวิเคราะห์ดิน ๒ ลดการเผาตอซังข้าว และ ๓) ท านาแบบเปียกสลับแห้ง จากข้อมูล
การท านา ๑ ไร่ ท าให้เกิดคาร์บอน ๒ ตันคาร์บอน แต่ถ้าท าแบบเปียกสลับแห้งจะลดลงเหลือ ๑ ตัน
คาร์บอน ดังนั้น สิ่งที่เกษตรกรท าอยู่จึงเข้าเงื่อนไขที่สามารถขายคารบ์อนเครดิตได ้เพียงแต่ว่าเกษตรกรอยา่
ท าเป็นรายบุคคล ขอให้ท าในลักษณะแปลงใหญ่ ซึ่งขายคาร์บอนเครดิตถือเป็นการเพ่ิมรายได้จากการท า
การเกษตรได้อีกช่องทางหนึ่งและยังช่วยลดโลกร้อนได้ด้วย  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง กล่าวว่า สิ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรสามารถมี
รายได้เพ่ิมขึ้นคือการพัฒนาคุณภาพข้าวโดยเฉพาะเรื่องเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์  หรือว่าเรื่องการลด
ภาวะโลกร้อนด้วยการขายคาร์บอนเครดิต ถ้าปลูกข้าวในลักษณะที่สามารถลดก๊าซเรือนกระจกจะได้เครดิต
ในการขายข้าวในราคาท่ีสูงขึ้น  และเห็นว่ากระบวนการปลูกข้าวเพื่อจะขายคาร์บอนเครดิตควรรวมกลุ่มกัน
เป็นแปลงใหญ่ หากรวมตัวกันท าตามกระบวนการขั้นตอนและได้รับการประเมินจากหน่วยงานส่วนกลาง
และหน่วยงานเอกชนที่จะมารับซื้อคาร์บอนแล้ว เกษตรกรก็จะได้ใบรับรองเรื่องการลดภาวะโลกร้อนและ 
จะท าให้มูลค่าข้าวเพิ่มสูงขึ้นด้วย  
 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน ได้ให้ข้อเสนอแนะเกีย่วกับแนวทางการด าเนนิงานของกรมส่งเสริมการเกษตร 
โดยยกตัวอย่างแนวทางที่ ๓ การพัฒนาสู่เกษตรมูลค่าสูงด้วย BCG Model เห็นว่า จังหวัดสิงห์บุรีมีการ
ด าเนินการไปบ้างแล้วและสามารถพัฒนาต่อยอดได้ เช่น การใช้ เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) ยกเลิก
การใช้สารเคมีเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ อ าเภอบางระจันมีโรงงานน้ าตาล เป็นแหล่งผลิตกากน้ าตาลและ
น้ าตาลสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ยา ผลิตภัณฑ์เสริมความงามสิ่งเหล่านี้หากมีการถ่ายทอดสามารถเป็น
ประโยชน์กับประชาชนในพ้ืนที่ได้ เป็นต้น การใช้เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) การท าเกษตร
หมุนเวียน เช่น ใบอ้อย ขณะนี้ประเทศญี่ปุ่นต้องการใบอ้อยจากประเทศไทยไปเป็นอาหารสัตว์ สิ่งเหล่านี้
ส านักงานเกษตรจังหวัดจะต้องให้ค าแนะน าแก่เกษตรกรว่าจะต้องท าอย่างไรที่จะให้พืชเหล่านี้น ากลับมา
สร้างมูลค่าได้ และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) การส่งออกสินค้าไปยังประเทศในยุโรปต้องเป็น
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ ต้องไม่มีการปล่อยก๊าซมเีทน สิ่งเหล่านี้เป็นเรือ่งที่
ส านักงานเกษตรต้องเตรียมความพร้อมและต้องชี้แจงให้ประชาชนรับทราบ แนวทางที่ ๕ การสร้าง
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ ต้องมีการเก็บข้อมูลสถิติอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าอย่าง
สม่ าเสมอ แนวทางที่ ๖ ส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร จังหวัดสิงห์บุรีมีแหล่งที่สามารถพัฒนาเป็นตลาด
จ าหน่ายสินค้าหรือไม่ หรือเป็นแหล่งที่มีชาวบ้านน าสินค้ามาขายเอง จะมีแนวทางพัฒนาตลาด ตลอดจน
สินค้าให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอย่างไร แนวทางที่ ๙ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานส่งเสริม
การเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวัดมีวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพหรือให้แนะน าแก่เกษตรกรชาวสิงห์บุรีอย่างไร 
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ประเด็นเหล่านี้ ขอฝากเป็นแนวทางให้ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรีไปต่อยอดเพ่ือพัฒนาแนวทางการ
ด าเนินงานด้านการเกษตรของจังหวัดสิงห์บุรีให้ก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น  
 ๒) การด าเนินงานของศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศพจ.) ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี 
 นายกิติเชษฐ์ ทุ่งสะโร ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี และสิบเอก อัศวิน เนียมค า นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ น าเสนอข้อมูล 
ผลการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี โดยจังหวัดสิงห์บุรีเรามีครัวเรือนเป้าหมาย จ านวน ๑,๖๕๗ ครัวเรือน ตาม
ข้อมูลจาก จปฐ. และข้อมูลจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แบ่งออกเป็น อ าเภอเมืองสิงห์บุ รี ๒๖๕ ครัวเรือน 
อ าเภออินทร์บุรี ๗๐๓ ครัวเรือน อ าเภอพรหมบุรี ๗๔ ครัวเรือน อ าเภอบางระจัน ๖๖๒ ครัวเรือน อ าเภอ
ค่ายบางระจัน ๑๕ ครัวเรือน อ าเภอท่าช้าง ๓๔ ครัวเรือน โดยแบ่งออกเป็นมิติต่าง ๆ ประกอบด้วย มิติด้าน
สุขภาพ ๑๗๔ ครัวเรือน มิติด้านความเป็นอยู่ ๔๖ ครัวเรือน มิติด้านการศึกษา ๒๙๗ ครัวเรือน มิติด้าน
รายได้ ๑,๓๖๖ ครัวเรือน และมิติด้านเข้าถึงบริการภาครัฐ ๔ ครัวเรือน ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีได้มีกลไกในการ
ขับเคลื่อนการด าเนินการ ได้แก่ ศูนย์อ านวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด (ศจพ.จ.) และศูนย์อ านวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและ
พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับอ าเภอ (ศจพ.อ.) ๖ คณะ  
ทีมปฏิบัติการระดับต าบล ๔๔ ทีม และทีมพ่ีเลี้ยง ๕๗ ทีม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้รองผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นผู้ก ากับดูแลการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนทั้ง ๕ มิติ ซึ่งจากการด าเนินงานของ
คณะท างาน ได้มีการประกาศเป็นวาระจังหวัดสิงห์บุรี มีการสร้างความเข้า ใจให้กับทีมปฏิบัติการระดับ
อ าเภอ ต าบล ทีมพ่ีเลี้ยง และมอบหมายให้ทีม ศจพ.อ. เป็นผู้ก ากับดูแลการตรวจสอบข้อมูล/วิเคราะห์
สภาพปัญหา และก าหนดแนวทางแก้ไข จ าแนกประเภทครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้หรือพัฒนาไม่ได้  
 กิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว เช่น การจัดคาราวานแก้จนของอ าเภอบางระจัน ลงพ้ืนที่ตามต าบล 
หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขความเดือดรอ้นของครวัเรือนเป้าหมายและครัวเรือนทั่วไป การมอบของยังชีพซึ่งได้รบัการ
สนับสนุนจากภาคีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน เช่น โรงงานน้ าตาล โรงงานกระดาษ การซ่อมแซม
ปรับปรุงภูมิทัศน์ที่อยู่อาศัย และของบประมาณสร้างบ้านจากส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลตามโครงการ 
GLO จ านวน ๑ หลัง การให้ความช่วยครัวเรือนต่าง ๆ เป็นรายมิติ อาทิ มิติความเป็นอยู่ มีการน าจิตอาสา
มาช่วยท าความสะอาด ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย/สร้างบ้านให้ใหม่ มิติด้านรายได้ ครัวเรือนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพรับจ้าง/เกษตรกรรม พบว่าคนอายุ ๖๐ ปีขึ้นไปไม่มีอาชีพและรายได้เนือ่งจากเป็นผู้สูงอายุ ป่วย พิการ 
หรือขาดปัจจัยการการผลิต ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง ได้มีการมีสงเคราะห์เครื่องยังชีพ ส่งเสริมอาชีพการฝึก
อาชีพ มิติด้านการศึกษา มีการส ารวจและให้ความช่วยเหลือเดก็ที่ถงึเกณฑ์เข้ารบัการศึกษาภาคบังคับทุกคน   
 ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดสิงห์บุรีการขับเคลื่อนโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรี กิจกรรมหลักพัฒนาอาชีพ สร้างความมั่นคงทางรายได้ให้ประชาชน กิจกรรม
ย่อยพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับครัวเรือน โดยใช้ข้อมูลจากระบบ TPMAP และบันทึกในระบบ Logbook 
งบประมาณ ๕,๗๑๒,๐๐๐ บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จ านวน ๑,๙๐๔ ครัวเรือน ในพ้ืนที่ ๖ อ าเภอ ซึ่ง
คัดเลือกผู้แทนครัวเรือนเป้าหมาย โดยพิจารณาจากครัวเรือน ดังนี้ (๑) ครัวเรือนยากจนในระบบ TPMAP 
ที่พัฒนาได้ (๒) ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (ตามข้อมูล จปฐ.) สามารถพัฒนาได้ (๓) ครัวเรือนที่พ้นโทษจาก
กรมราชทัณฑ์ (๔)  ครัวเรือนที่มีความสนใจในการฝึกปฏิบัตอิาชีพ (๕)  ครัวเรือนที่ได้รับความเดือนร้อนจาก



๑๒ 
 
ปัญหาภัยพิบัติจากธรรมชาติ (๖) ผู้ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขณะนี้ ได้ด าเนินการในไตรมาส ๑-๒ ไปแล้วในพ้ืนที่อ าเภอพรหมบุรี โดยฝึกอาชีพ อาทิ 
ปูนปั้น จักสานพัด กระเป๋าจากเส้นพลาสติก ไม้กวาดดอกหญ้า หมูแดดเดียว กระชังบก 
 การขับเคลื่อนมิติด้านที่อยู่อาศัย คณะท างานได้ติดตาม ให้ความช่วยเหลือ ซ่อมแซมบ้าน ในปี 
๒๕๖๕ จ านวน ๖ หลัง โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ งบกองทุนฟ้ืนฟู
สมรรถภาพจังหวัดสิงห์บุรี งบศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสิงห์บุรี งบองค์การบริหารส่วนต าบล งบ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ปี ๒๕๖๕ งบกาชาดจังหวัด และงบส านักงานกินแบ่งรัฐบาล  
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง สอบถามเกี่ยวการแก้ไขปัญหาความยากจน 
มิติรายได้ จ านวน ๑,๓๖๖ ราย มีวิธีการแก้ไขอย่างไรและผลการด าเนินการเป็นอย่างไร ครัวเรือนที่ยากจนมี
รายได้เพ่ิมขึ้นจริงหรือไม่ และวิธีการด าเนินการตามแผนขจัดความยากจนส าหรับครัวเรือนที่พัฒนาได้จะให้
มีรายได้จนพ้นเกณฑ์ จะท าเมื่อไหร่ อย่างไร  
 สิบเอก อัศวิน เนียมค า นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด
สิงห์บุรี ชี้แจงว่า ในครัวเรือนที่ลงไปแก้ไขปัญหาความยากจน มิติด้านรายได้ แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วน
ที่พัฒนาได้กับส่วนที่พัฒนาไม่ได้ ส่วนพัฒนาไม่ได้จะใช้เรื่องการสงเคราะห์เป็นหลัก และมีการติดตามโดย
ตลอด ส่วนที่พัฒนาได ้มีครัวเรือนประมาณ ๗๐๐ กว่าครัวเรือน จะน าครัวเรือนมาเขา้ร่วมโครงการฝกึอาชพี 
ศพจ. มีแผนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสิงห์บุรีโดยขับเคลื่อนตามโครงการที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะเข้าไปติดตามสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่อง เพราะว่าครัวเรือนที่สามารถพัฒนาได้ ถ้าได้รับโอกาส มีเงินทุน มีทักษะ สามารถที่จะช่วยเหลือ
ตัวเองได้และมีรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยวิธีด าเนินการ คือ การฝึกอบรมฝึกอาชีพ โดยมีทีมปฏิบัติการระดับต าบล
ติดตามอย่างต่อเนื่อง และการหาตลาดเพื่อรอบรับ 
 นายวิทยา ผิวผ่อง รองประธานกรรมการ คนที่หน่ึง ให้ข้อเสนอแนะว่า การมอบหมายงานเพ่ือ
ติดตามให้ความช่วยเหลือครัวเรือนยากจนต้องท าในเป็นลักษณะตัวต่อตัว เช่น เจ้าหน้าที่ ๑ คน รับผิดชอบ 
๑ ครัวเรือน และต้องท าให้ครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมขึ้นไปจนพ้นเกณฑ์ความยากจน ต้องท าในลักษณะค้ าคอต่อย
เป็นรายบุคคล พุ่งเป้าไปทีละครัวเรือนและต้องท าอย่างต่อเนื่อง ไม่ใช่แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ต้องก าหนดให้มี
หน่วยงานที่ติดตามเป็นรายครัวเรือน พอสิ้นปีสามารถตามวัดผลได้ว่าครัวเรือนที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
ดูแลมีครัวเรือนไหนหายจนบ้าง ใครยังไม่หายจน ถ้าไม่มีมาตรการติดตามแบบนี้ จะไม่ทราบว่างานนั้นอยู่ใน
ความรับผิดชอบของใคร  
 นายกิติเชษฐ์ ทุ่งสะโร ผู้อ านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ส านักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ชี้แจงว่า ในส่วนของการมอบหมายความรับผิดชอบการด าเนินงานให้ความช่วยเหลือ
ครัวเรือนยากจนรายมิติของจังหวัดสิงห์บุรี ได้แบ่งหน้าที่ ๑) มิติด้านสุขภาพ มอบหมายหัวหน้าส านักงาน
จังหวัด มิติด้านความเป็นอยู่ มอบหมายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์จังหวัดสิงหบ์ุรี มิติด้านศึกษา 
มอบหมายท้องถิ่นจังหวัด มิติด้านรายได้ มอบหมายพัฒนาการจังหวัด และมิติด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
มอบหมายจ่าจังหวัด โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ประธานคณะท างาน และ  
๒) เรื่องตัวชี้วัดว่าสามารถผ่านตามเกณฑ์ความยากจนหรือไม่นั้น เนื่องจากในปี ๒๕๖๖ ข้อมูลตามตัวชี้วัด 
จปฐ.ของจังหวัดสิงห์บุรียังอยู่ระหว่างด าเนินการจัดเก็บได้เพียง ๗๐% หากด าเนินการแล้วเสร็จจะท าให้
ทราบข้อมูลครัวเรือนว่าผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ความยากจน 



๑๓ 
 
 นายสาธิต เหล่าสุวรรณ  กรรมการ กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติของจังหวัดสิงห์บุรีมีผู้สูงอายุกว่า 
๒๗% ซึ่งเกินเกณฑ์สังคมผู้สูงวัยที่ก าหนดไว้ ๒๕% และเห็นว่าการด าเนินงานของ ศจพ.จังหวัดสิงห์บุรีได้มี
การสร้างเครือข่ายและบูรณาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วยวัยจากหลากหลายหน่วยงานมาก 
ทั้งสาธารณสุข รพ.สต. องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ในการดูแลสังคมผู้สูงอายุจึงเป็นความจ าเป็นที่
ต้องเข้าไปดูตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่น อบต. รพ.สต. จึงขอให้ก าหนดหน่วยงานเหล่านี้ไว้ใน
แผนงานเพื่อดูแลผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง 
 นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร กรรมการ กล่าวว่า การขจัดความยากจนเป็นเรื่องที่ท าได้ยากมาก จึงขอให้
ก าลังใจรองผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และให้ข้อเสนอแนะว่า 
ผู้สูงวัยมีหลายประเภท ผู้สูงวัยที่มีศักยภาพหรือมีความรู้ความสามารถควรน ามาพัฒนาหรือให้มาท าหน้าที่
เป็นทีมพี่เลี้ยงได้ 
 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หน่ึง ในฐานะประธานกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กล่าวว่า เรื่องการด าเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่าง
ยั่งยืน ทราบว่ามีการรายงานในการประชุมคณะรัฐมนตรีทุกสัปดาห์ แต่จากรายงานของจังหวัดสิงห์บุรีมีการ
ประชุม คจพ.จ. ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ หรือบางจังหวัดมีการประชุม ๓ เดือน/ครั้ง จึงสงสัยว่า
น าข้อมูลจากที่ใดมารายงาน ครม. ซึ่งประเด็นนี้ วุฒิสภาในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ และในฐานะประธาน
คณะกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดท าด าเนินการตามยุทธศาสตร์
ชาติ วุฒิสภา จะได้ท าหนังสือสอบถามเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลไปยังประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
และขอฝากไปยังผู้ตรวจส านักปลัดนายกรัฐมนตรีด้วยว่าคณะกรรมาธิการ ตสร. จะท าหนังสือไปยังปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีเพ่ือติดตามเรื่องนี้ด้วย และในช่วงท้ายได้กล่าวปิดกิจกรรมสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน
ในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง ณ จังหวัดสิงห์บุรี และกล่าวขอขอบคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้า
ส่วนราชการจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่าน นายอ าเภอ ภาคประชาชน ภาคเอกชน ผู้น าท้องถิ่น และสื่อมวลชนที่ได้
เข้าร่วมกิจกรรม 

 ส าหรับประเด็นความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้น าเสนอในครั้งน้ี  
มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสาร “ตารางสรุปข้อมูลการแสดงความคิดเห็นโดยคณะกรรมการโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง จังหวัดสิงหบ์ุรี” (ตามเอกสารแนบ) 

 เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี  
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย พลเอก สิงห์ศึก 
สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบ
ประชาชน พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการส านัก
นายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๑ และผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร 
สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในต าบลจักรสีห์ อ าเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพระเทพ
ปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี เป็นเจ้าอาวาส วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหารสร้างตั้งแต่เมื่อใดไม่ปรากฏ
หลักฐาน แต่สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยตามพงศาวดารระบุว่าในปี พ.ศ. 
๒๒๙๗ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา ได้เสด็จมานมัสการและซ่อมแซมองค์พระ โดยได้
สร้างพระวิหาร พระอุโบสถ และเสนาสนะต่าง ๆ ขึ้นใหม่ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จ



๑๔ 
 
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จมานมัสการและทรงบูรณะปฏิสังขรปูชนียวัตถุต่าง ๆ กรมศิลปากรได้
ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่ส าคัญของชาติ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ 
 เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนเมืองสิงห์บุรี 
 คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง น าโดย พลเอก สิงห์ศึก 
สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน 
พร้อมด้วย สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี 
เขตตรวจราชการที่ ๑ และผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพ้ืนที่
ติดตามรับฟังการด าเนินงานเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองสิงห์บุรี สวนจ่าเหน่ง
เกษตรอินทรีย์ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) ต าบลโพกรวม อ าเภอเมือง
สิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยมี นายปัญญา ใช้เฮง นายอ าเภอเมืองสิงห์บุรี นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวดั
สิงห์บุรี เรืออากาศตรี บัญชา เพ็ชรรักษ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองสิงห์บุรี นายชยุตม์  
โตส าราญ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง นางประสาร วงษ์สมี ประธานกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนบ้านต้นแบบวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง นายกฤตภาส ป้องเปี่ยม ประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านอ่าวประโจม  
และสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนคนเมืองสิงห์บุรี ให้การต้อนรับ 
 วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองสิงห์บุรี เกิดจากกลุ่มเกษตรกรที่มีการรวมตัวกันเพ่ือท า
การเกษตรแบบปลอดภัย โดยได้เข้าร่วมโครงการที่ส านักงานเกษตรอ าเภอและส านักงานเกษตรจังหวัดจัด
อบรมหลักสูตรการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี ( Goof 
Agricultural Practices: GAP) โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกพืชผักปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
"Organic Thailand" และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems: 
PGS) จังหวัดสิงห์บุรี ส่วนใหญ่เป็นผักตระกูลสลัด และมีการปลูกผักตามฤดูกาล นอกจากนี้  ยังท าดินพร้อม
ปลูกจ าหน่าย และน าผักสลัดมาแปรรูปด้วย มีการปลูกกล้วยและน าทุกส่วนของกล้วยมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่า เช่น จานภาชนะ กระเป๋าเชือกกล้วย เป็นต้น ถือเป็นการลดขยะให้เหลือศนูย์ หรือ
ลดจ านวนขยะต่อคนให้เหลือน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ (Zero Waste) 
 เรืออากาศตรี บัญชา เพ็ชรรักษ์ กล่าวว่า ภายหลังจากจดทะเบียนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแล้วก็ยัง
ไม่มีความพร้อมในการผลิตและส่งจ าหน่ายให้แก่ห้างสรรพสินค้า เนื่องจากไม่มีโรงแพ็ก จึงต้องสร้างโรงแพ็ก
ขึ้นเอง เพ่ือให้สามารถแพ็กผลผลิตของตนเองและสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนได้ 
ขณะนี้คณะกรรมการตรวจรับรองจากสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรีได้ตรวจโรงแพ็กแล้วอยู่ระหว่างรอเลข อย. 
ที่ผ่านมาส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดโครงการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยแบบครบวงจร โดยเชิญ
ผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและโรงพยาบาลเข้าร่วม โดยมีห้างสรรพสินค้าให้ความสนใจ
สินค้าอินทรีย์ เมื่อโรงแพ็กได้รับการรับรองมาตรฐานก็จะเจรจาการส่งสินค้าจ าหน่ายอีกครั้ง อนาคตก็จะมี
ช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น สมาชิกวิสาหกิจชุมชนก็จะมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ท าให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ 
นอกจากนี้ ยังได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมืองสิงห์บุรี 
พร้อมทั้งให้ค าแนะน าเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ซึ่งเป็นประโยชน์ โดยจะน าความรู้และข้อแนะน าไปส่งต่อให้แก่
เกษตรกรต่อไป 
 
 



๑๕ 
 
 คณะสมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวชื่นชมการด าเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์เมือง
สิงห์บุรีที่มีการด าเนินการอย่างครบวงจร โดยได้น้อมน าทั้งหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการฟาร์ม
ตัวอย่างตามพระราชด าริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง หนองลาด 
มาประยุกต์ใช้ในการท าการเกษตร อีกทั้งยังเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างแข่ งขัน นอกจากนี้
ยังให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เป็นภาชนะส าหรับใส่อาหาร ต้องมีกระบวนการฆ่าเชื้อ
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถน าไปใช้ได้อย่างปลอดภัย 
 โอกาสนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบถุงขยะสีด าแบบหนา ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองสิงห์บุรี
จ านวน ๒,๐๐๐ ใบ จากนั้น ได้เยี่ยมชมแปลงผักปลอดสารพิษ และโรงแพ็กสินค้าทางการเกษตรของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน 

๘. วิธีการประเมินผล 

             สังเกต       แบบสอบถาม            ใช้เครื่องมือสื่อสาร  

สัมภาษณ ์    อื่น ๆ     

 การประเมินผลกิจกรรมในครั้งนี้ใช้แบบส ารวจความคิดเห็นเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
โดยได้รับแบบส ารวจฯ กลับคืน จ านวน ๗๐ ชุด และใช้วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา  

 ส่วนที่ ๑ ข้อมลูทั่วไปของผู้ตอบแบบส ารวจ 
 ๑. เพศ 

เพศ ร้อยละ (%) 

ชาย  ๔๓ 
หญิง  ๕๗ 
รวม ๑๐๐ 

 ๒. อายุ    

อาย ุ ร้อยละ (%) 
น้อยกวา่ ๒๐ ป ี
๒๑ – ๓๐ ป ี
๓๑ – ๔๐ ป ี
๔๑ – ๕๐ ป ี
๕๑ – ๖๐ ป ี

มากกว่า ๖๐ ป ี

- 
 ๑.๕ 
๑๓.๘ 
๑๓.๘ 
๕๐.๘ 
๒๐.๐ 

  



๑๖ 
 
 ๓. ระดับการศึกษา    

ระดับการศกึษา ร้อยละ (%) 
ไม่ได้เรียน 
ประถมศกึษา 

 - 
 ๑๕.๔ 

มัธยมศกึษา  ๓๓.๘    
อนุปรญิญาหรอืเทียบเท่า    ๖.๒  
ปริญญาตร ี ๓๖.๙ 
สูงกว่าปรญิญาตรี   ๗.๗ 

 ๔. อาชีพหลัก 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

เกษตรกรรม 
รับจ้าง 
ค้าขาย 
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
อื่น ๆ 

 ๕๕.๕ 
   ๗.๗ 
   ๔.๖ 
 ๒๖.๒ 
   ๖.๒ 

  

 ๕. ที่ผ่านมา ท่านรับรู้ รับทราบ หน้าที่และอ านาจของสมาชิกวุฒิสภาจากช่องทางใด 
อาชีพ ร้อยละ (%) 

วิทยุ/โทรทศัน ์
สื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสอืพิมพ์/แผ่นพับ/วารสาร 
บุคลากรของภาครฐั/อบต./ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันฯ 
อินเทอร์เนต็และสื่อสังคมออนไลน์ 
อื่น ๆ 

 ๓๘.๕  
 ๒๔.๖ 

 ๓๘.๕ 
  ๓๒.๓ 
   ๔.๖ 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อโครงการ สว. พบประชาชน 
ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ ๖๐ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการวุฒิสภาพบประชาชนโดยรวมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นแล้ว พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้ความเข้าใจอยู่ใน 
ระดับมาก มีจ านวนทั้งหมด ๒ ประเด็น และอยู่ในระดับปานกลางจ านวน ๔ ประเด็น   

ระดับมาก จ านวน ๒ ประเด็น ได้แก่ 
๑. ร้อยละ ๗๓.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒. ร้อยละ ๖๙.๒ มีความพึงพอใจในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  
 
 



๑๗ 
 

ระดับปานกลาง จ านวน ๓ ประเด็น คือ 
๑. ร้อยละ ๖๕ ได้รับความรู้จากการลงพ้ืนที่ของสมาชิกวุฒิสภา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ 

ในการแก้ไขปัญหาในการด าเนินชีวิต  
๒. ร้อยละ ๖๓.๖ รับทราบบทบาทหน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
๓. ร้อยละ ๖๑.๒ รับทราบบทบาทและภารกิจของวุฒิสภาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและ

ยุทธศาสตร์ชาติ 
๒. ร้อยละ ๖๑.๒ ได้รู้จักสมาชิกวุฒิสภาอย่างใกล้ชิด 

     ข้อเสนอแนะ   
 ๑. ขอให้แกไขปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ราคาข้าวตกต่ า คา่ปุ๋ยและคา่ยาแพง 
 ๒. ขอให้ปราบปรามการทุจริตคอร์รปัชันใหเ้ฉียบขาดและเปน็รูปธรรม  
 ๓. ขอให้ผู้ว่าราชการจงัหวัดมาจากการเลือกตัง้เพ่ือมาบริหารท้องถิ่นเอง 
 ๔. แก้ไขปัญหาราคาน้ ามนั เมื่อน้ ามันราคาสูงขึ้น สินค้าทุกชนิดขึ้นราคาตาม ท าให้ค่าครองชีพสูงขึน้ 
 ๕. การน าสุนัข–แมวไปปล่อยให้เป็นปัญหาของสังคม ขอให้มีโทษรุนแรงขึ้น หรือหาวิธีป้องกันการ
ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงของตนเอง 
 ๖. ขอให้แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเรือ่งปากท้องของประชาชน การกินดีอยูด่ี ที่อยู่อาศัย 
 ๗. ขอให้แก้ไขปัญหายาเสพติด เรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า และขอให้ฟังเสียงประชาชน
ให้มากที่สดุ 
 ๘. ขอให้ปรบัปรุงกฎหมายดา้นอากาศ สิง่แวดล้อม กฎหมายด้านการควบคมุราคาสนิค้าอปุโภค 
บริโภค และกฎหมายควบคมุราคาปุ๋ย เพ่ือลดตน้ทนุการผลิตของเกษตร 

๘. ผลการด าเนินงาน 
 ๘.๑ เชิงปริมาณ 
 - จ านวนเป้าหมายทีต่ั้งไว ้   ๗๐ คน 
 - จ านวนผู้เขา้ร่วม  ๑๑๕ คน  
 แบ่งออกเป็น  

ประชาชนทัว่ไป เด็ก-เยาวชน ผู้บริหารโรงเรียน 

ผู้แทนหนว่ยงานภาครฐั ผู้แทนหนว่ยงานภาคเอกชน  อื่น ๆ      

 กลุ่มเป้าหมายเขา้ร่วมโครงการ จ านวน ๑๑๕ คน ประกอบด้วย 
 ๑. หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัด ได้แก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานจังหวัด
สิงห์บุรี ส านักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานพลังงาน
สิงห์บุรี ส านักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี ส านักงานการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี นายอ าเภอเมืองสิงห์บุรี 
นายอ าเภอบางระจัน    
 ๒. หน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ ผู้แทนหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
สิงห์บุรี ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรี  



๑๘ 
 
 ๓. ผู้แทนชุมชน อาทิ นายกเทศมนตรีเมืองสิงห์บุรี รองนายกเทศมนตรีเมืองบางระจัน ก านัน
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าเครือข่ายนักประชาธิปไตยวุฒิสภา ผู้แทนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอบางระจัน 
 ๔. สื่อมวลชนและประชาสัมพันธ์ข่าว ได้แก่ สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดสิงห์บุรี สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท ส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี สถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชัยนาท  
 ๘.๒ เชิงคุณภาพ 
 ผลลัพธ์/ความพึงพอใจ พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
และได้รับทราบวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน หน้าที่และอ านาจของวุฒิสภา 
ภารกิจของวุฒิสภา พร้อมทั้งได้รับทราบรายละเอียดโครงการต่าง ๆ ที่ได้มีการด าเนินงานของจังหวัดสิงห์บุรี 
และได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง ๆ 

 ๘.๓ เชิงเวลา 
   เหมาะสม ไม่เหมาะสม  อื่น ๆ .......................... 
 

  ๘.๔ งบประมาณด าเนินการ 
   เพียงพอ/เหมาะสม ไม่เพียงพอ 
 

------------------------------------ 
 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภา 
พบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 
 

ประมวลภาพโครงการสมาชิกวุฒสิภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคกลาง 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖  

ณ หอประชุมอ าเภอบางระจัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุร ี

-------------------------- 
 
ช่วงเชา้เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ณ หอประชุมอ าเภอบางระจัน อ าเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บรุ ี

  
 

 

  
 

 

  
 

 

  
 

 



๒๐ 
 

 
 
 
ช่วงบ่าย เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ วัดพระนอนจักรสหี์วรวิหาร  อ าเภอเมืองสิงห์บุร ีจังหวัดสิงห์บุรี 

       
 

       

  
 

 

  
 

 

  
 

 



๒๑ 
 

ช่วงบ่าย เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรียเ์มืองสิงห์บุรี ต าบลโพกรวม อ าเภอเมืองสงิห์บุรี  
จังหวัดสิงห์บุร ี  

  
 

 

   

   

   

   



๒๒ 
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